



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๗-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการรับสมัครดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบฯ มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบฯ จะถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกกรายนั้น เป็นผู้ที่ไม่มีความเหมาะสมและไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวณัฐนันท์ หูไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง / สังกัด
๑	๐๑-๐๐๑	นางสาวอุมาพร มาตาโต	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ชำนาญงาน สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

(นางสาวณัฐนันท์ หุไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง